

MATCHON INFORMATION CENTER		Subject Heading :	
Source :	บ้านเมือง		
Date :	16 ต.ค. 2546	Page :	24
		No :	46528011

หญิงแกร่งจากอินเดีย คว่ำรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

รางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติในด้านสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิต



โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์แห่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวโรกาสครบ 100 ปี แห่งการเสด็จพระราชสมภพ ในปี พ.ศ. 2543 เพื่อให้พระเกียรติอันยิ่งใหญ่ตลอดไป และขอพระราชทานรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้แก่ผู้ที่มีคุณงามความดีในวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาคม ซึ่งการพิจารณารางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จัดให้มีขึ้นปีละ 1 รางวัลทุกปี

สำหรับผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัล ประจำปีนี้ ได้แก่ ดร. สุลอชานา กฤษณะ จากประเทศอินเดีย Dr. (Mrs.) Sulochana Krishnan วัย 76 ปี เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่มีความโดดเด่น มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในประเทศอินเดีย เป็นผู้ฝึกฝนในการศึกษา และได้มุ่งมั่นศึกษาอย่างต่อเนื่อง สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเคมี จาก Queen Mary's College, มหาวิทยาลัย Madras ในปี พ.ศ. 2490 ก่อนเข้าศึกษาวิชาชีพการพยาบาล และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์จาก College of Nursing, มหาวิทยาลัย Delhi ในปี พ.ศ. 2495 และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2504 จากมหาวิทยาลัย Delhi เช่นเดียวกัน Dr. Krishnan เป็นพยาบาลอินเดีย ที่ได้รับการศึกษาระดับปริญญาเอกเป็นคนแรก โดยสำเร็จการศึกษาด้านการศึกษาศาสตร์จาก Teacher's College มหาวิทยาลัย Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา



ทางด้านกรวิจัยทางการพยาบาล ปัจจุบันแม่ Dr. Krishnan มีอายุถึง 76 ปีแล้ว แต่เธอก็ยังทำงานวิชาชีพ และวิชาการอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่อง พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาในการทำดูซุญนิพนธ์ของนักศึกษาพยาบาล และนักศึกษาสาธารณสุขอื่นๆ ตลอดจนได้รับเชิญเป็นผู้ปฐกถาในหัวข้อต่างๆ ในวันสำคัญ อาทิ วันสำเร็จการศึกษานักศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ และ

โอกาสดพิเศษอื่นๆ รวมทั้งการเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้อาจารย์ และพยาบาลประจำการให้หลายมหาวิทยาลัย จึงนับว่า Dr. Krishnan เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่ได้รับการยกย่อง และยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความทันสมัยอยู่เสมอ ท่านยังคงทำการศึกษาวิจัยทางด้านสุขภาพอนามัยอย่างเข้มแข็ง ตลอดชีวิตของการปฏิบัติงาน Dr. Krishnan ได้ปฏิบัติในวิชาชีพการพยาบาลโดยได้อุทิศตนมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านการพยาบาล และด้านสุขภาพอนามัย จนเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในวงการวิชาชีพการพยาบาล และวิชาชีพทางสุขภาพ ในฐานะผู้นำสำคัญทั้งด้านการศึกษา การบริการพยาบาล การบริหาร และการบริการสังคม

รวมทั้งการเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้อาจารย์ และพยาบาลประจำการให้หลายมหาวิทยาลัย จึงนับว่า Dr. Krishnan เป็นผู้นำทางการพยาบาลที่ได้รับการยกย่อง และยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความทันสมัยอยู่เสมอ ท่านยังคงทำการศึกษาวิจัยทางด้านสุขภาพอนามัยอย่างเข้มแข็ง ตลอดชีวิตของการปฏิบัติงาน Dr. Krishnan ได้ปฏิบัติในวิชาชีพการพยาบาลโดยได้อุทิศตนมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านการพยาบาล และด้านสุขภาพอนามัย จนเป็นที่ยอมรับอย่างสูงในวงการวิชาชีพการพยาบาล และวิชาชีพทางสุขภาพ ในฐานะผู้นำสำคัญทั้งด้านการศึกษา การบริการพยาบาล การบริหาร และการบริการสังคม

ด้วยความรู้ ความสามารถ ความเป็นผู้นำ และความเสียสละของ Dr. Krishnan ซึ่งมีส่วนสำคัญในการพัฒนาการศึกษาพยาบาล การพัฒนาคุณภาพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ และการพัฒนาสุขภาพอนามัยในประเทศอินเดียจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลฯ มีมติเห็นควรให้ Dr. Sulochana Krishnan เป็นผู้สมควรสมควรได้รับการพิจารณาเป็นผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี พ.ศ. 2546